

Ngày: 17/10/2014

## Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

**Hướng dẫn:** Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

### Phần A: Thông tin chung

**Đơn vị nhận tài trợ: QUỸ HỌC BỔNG HUỖNH TẤN PHÁT**

**Chương trình/Hoạt động: Khuyến khích sự tham gia của tổ chức trong dự án Irish Aid**

**Số tiền tài trợ: 22,000,000 đồng**

**Thời gian từ 01/2014**

**đến**

**12/2014**

*(ngày bắt đầu nhận tài trợ)*

*(ngày kết thúc)*

### Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

#### HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)

#### THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

1. Thương các TNV năm 2013
2. Đối ứng dự án “Khóa học nâng cao kỹ năng kiến trúc”
3. Thương các TNV năm 2014

### Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

#### KẾT QUẢ DỰ KIẾN

#### QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ

2. Thương các TNV năm 2013  
Nhằm cảm ơn và khích lệ sự tham gia đóng góp tích cực của các TNV, Quỹ trích 1 phần để thưởng Tết cho các TNV.
3. Trang bị máy tính làm việc văn phòng, giảng dạy, và học tập  
Để hoàn thiện hơn Dự án “Khóa học nâng cao kỹ năng kiến trúc” (05/2013 – 06/2013) do Trung tâm LIN tài trợ, Quỹ đã trích 1 phần của tài trợ này để trang bị 2 bộ máy tính để bàn để phục vụ cho công tác văn phòng, dạy và học tiếng Anh và các phần mềm kiến trúc.
4. Thương các TNV năm 2014  
Số tiền còn lại của Dự án sẽ được dùng vào việc khen thưởng các TNV đã tham gia tích cực vào công việc của Quỹ trong năm 2014.

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

Các TNV của Quỹ làm việc trên tinh thần tự nguyện và không đòi hỏi thù lao. Chính vì thế, để ghi nhận và khích lệ sự đóng góp của các TNV, Quỹ đã trích một phần của dự án để thưởng cho các TNV. Số tiền thưởng đối với

